

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 1754
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ นร 0404/ว. 118

สำนักงานประมาณ

ถนนพระราม 6 กทม 10400

3 สิงหาคม 2542

เรื่อง แนวทางบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการบริหารจัดการภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ จำนวน 2 แผน

คณะกรรมการบริหารจัดการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการติดตามและประเมินผลงานและโครงการ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และขอบเขตการดำเนินงาน งานโครงการและรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตรี โพธิ์พินิจ) ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงานโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ และได้มีมติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนราชการถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย

คณะกรรมการฯ จึงขอส่งมติของคณะกรรมการบริหารฯ รายละเอียดแจ้งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิภาพ กัณฑ์ธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

สำนักงานบริหารโครงการ

โทร. 273-9234

มติคณะกรรมการบริหารจัดการ มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐฯ

ในการพิจารณาแนวทางการจัดการและบริหารงาน/โครงการภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารเงิน งาน/โครงการภายใต้มาตรการฯ

ข้อ 5.2.3 เงินที่จัดสรรให้งาน/โครงการของส่วนราชการใดก็ตาม หากเหลือหลังจากปฏิบัติงานตามเป้าหมายแล้วหรือภายหลังการก่อหนี้แล้ว คณะกรรมการบริหารฯสามารถนำมาจัดสรรให้งาน/โครงการของส่วนราชการใดก็ได้ นั้น

คณะกรรมการฯได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1.1 กรณีมีเงินเหลือจ่ายอยู่ที่สำนักงบประมาณ และส่วนราชการไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการเพิ่มเติมภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณจะปรับลดมารวมกันไว้เป็นงบเงินเหลือจ่าย มพร/42 และแจ้งให้ส่วนราชการทราบเรื่องการปรับลดต่อไป

1.2 กรณีเงินเหลือจ่ายอยู่ในบัญชีเงินฝากของส่วนราชการ ทั้งที่กรมบัญชีกลางและที่ส่วนราชการ ขอให้ส่วนราชการแจ้งยอดเงินคงเหลือดังกล่าวให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2542 เพื่อให้สำนักงบประมาณจะได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินกลับมาไว้เป็นงบเงินเหลือจ่าย มพร/42 ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะไม่อนุมัติเงินเพื่อดำเนินการรายการใหม่เพิ่มเติม หากส่วนราชการไม่ขออนุมัติดำเนินการภายใน 2 เดือน หลังจากที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ รวมถึงเงินเหลือจ่ายเนื่องจากการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับร้อยละ 0 ด้วย

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนเงินหมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ไปใช้ต่างงาน/โครงการในหมวดเดียวกัน ทั้งที่กำหนดให้เบิกในสำนักเบิกเดียวกัน หรือต่างสำนักเบิก ภายในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเดียวกันได้ เว้นกรณีการโอนตามข้อ 3 และให้รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงให้สำนักงบประมาณทราบภายใน 7 วันทำการ

3. กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีอำนาจเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง แต่ละรายการได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- ค่าครุภัณฑ์ เฉพาะรายการที่มีวงเงิน รายการละไม่เกิน 500,000 บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะรายการที่มีวงเงิน รายการละไม่เกิน 5,000,000 บาท

การเพิ่มวงเงินให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง การลดวงเงินของรายการใด รายการหนึ่ง หรือการโยนเงินจากหมวดค่าตอบแทนฯ และให้ดำเนินการได้ต่างงาน/โครงการ ทั้งใน สำนักเบิกเดียวกัน หรือต่างสำนักเบิกภายในส่วนราชการเดียวกัน หรือใช้เงินนอกงบประมาณของ ส่วนราชการได้ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากดำเนินการ

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ภายหลังทำสัญญาจ้างโดยไม่เพิ่มวงเงิน ให้ส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจกระทำได้โดยไม่ต้องตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

สำนักงานบริหาร โครงการ (สบค.)

สำนักงบประมาณ

2 สิงหาคม 2542